

Gửi người dân nước ngoài

có thẻ Mã số Cá nhân

Hãy lưu ý!

Trường hợp gia hạn thời gian cư trú...

Cần phải thay đổi nội dung ghi trên mặt thẻ của thẻ Mã số Cá nhân

(※) Là thẻ bằng nhựa có IC, có ảnh.

! Nếu như cho đến khi quá thời hạn hiệu lực của thẻ Mã số Cá nhân, mà không làm thủ tục gia hạn ở quầy của thành phố, quận, phố, xóm, thì thẻ sẽ bị mất hiệu lực.



Thẻ Mã số Cá nhân (Cấp theo nguyện vọng, là thẻ bằng nhựa có IC, có ảnh, có thời hạn hiệu lực)

- Trường hợp thay đổi ngày hết hạn có thể được cư trú dựa theo những việc như cho phép gia hạn thời gian cư trú, thì thông tin đó sẽ không được phản ánh tự động vào thẻ Mã số Cá nhân. Những người đã có thẻ Mã số Cá nhân, hãy thực hiện thủ tục tại quầy của thành phố, quận, phố, xóm nơi mình sống.
- Trường hợp địa chỉ hoặc họ tên trên thẻ cư trú thay đổi, cũng cần thực hiện thủ tục thay đổi nội dung trên thẻ Mã số Cá nhân tại tòa thị chính hoặc ủy ban nhân dân thành phố-quận-huyện trong vòng 14 ngày kể từ ngày thay đổi.
[Đối với những người từ giờ sẽ xin cấp thẻ Mã số Cá nhân]
Những người đang có dự định sắp sửa xin cấp phép gia hạn thời gian cư trú hoặc thay đổi tư cách cư trú, thì hãy thực hiện việc xin cấp thẻ Mã số Cá nhân sau khi biết kết quả đó (sau khi thay đổi ngày hết hạn có thể cư trú).

Nếu có gì thắc mắc xin liên hệ:

★ Tổng đài Mã số Cá nhân miễn phí (gọi miễn phí)

(Hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha)

■ Những thắc mắc về thẻ Mã số Cá nhân (bao gồm ngừng dùng tạm thời do bị ăn cắp, đánh mất)

0120-0178-27

[Thời gian tiếp nhận]

Ngày thường 9:30~20:00, Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ 9:30~17:30 (trừ nghỉ đầu năm cuối năm.
※ Việc ngừng sử dụng tạm thời do đánh mất, bị ăn cắp thẻ Mã số Cá nhân được hỗ trợ 24 tiếng 365 ngày

■ Những thắc mắc về chế độ Mã số Cá nhân

0120-0178-26

★ Trang chủ liên quan đến chế độ Mã số Cá nhân

WEB

<http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/>

Mã QR phiên bản di động ở đây ⇒

Hướng dẫn bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc và các tiếng khác, tổng ngôn ngữ 26 nước

